

พิมพ์ลักษณ์

ผู้ให้บริการเว็บไซต์

TRUMPF GmbH + Co. KG (Holding)
Johann-Maus-Strasse 2
71254 Ditzingen
Germany
Phone +49 7156 303-0
Fax +49 7156 303-930309
E-mail info@trumpf.com

Management:

Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller (Chairwoman)
Dr.-Ing. E.h. Peter Leibinger (Vice Chairman)
Dr. rer. pol. Lars Grünert
Dr.-Ing. Mathias Kammüller
Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Prokop
Dr.-Ing. Christian Schmitz

Chairman of the Administrative Board:
Dr. rer. nat. Jürgen Hambrecht

Amtsgericht Stuttgart (local court) HRA 201460
VAT Identification No. DE 146 019 590

PhG Berthold Leibinger GmbH, based in Ditzingen
Amtsgericht Stuttgart (local court) HRB 200720

TRUMPF GmbH + Co. KG

ต้องการที่จะให้ลูกค้าและผู้สนใจได้รับข้อมูลและพอร์ตโฟลิโอเกี่ยวกับบริษัทผ่านทางเว็บไซต์แห่งนี้
นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลการติดต่อ รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ
เพิ่มเติมจากเว็บไซต์แห่งนี้ได้อีกด้วย

หมายเหตุเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

คำอธิบายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูล

TRUMPF GmbH + Co. KG มีความยินดีที่ได้ให้บริการคุณในเว็บไซต์แห่งนี้ และขอบคุณที่ให้ความสนใจในบริษัท ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างการประมวลผลเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเราต้องการให้คุณรู้สึกปลอดภัยในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะขออธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของเราในระหว่างที่คุณเข้าเยี่ยมชม และการใช้งานข้อมูลดังกล่าว TRUMPF GmbH + Co. KG เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ของ TRUMPF ทั้งหมด ทั้งเว็บไซต์ต่างประเทศและของสำนักงานสาขา นโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลบังคับใช้ในเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย TRUMPF ทั้งหมด เว็บไซต์ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังลิงค์ภายนอกจะอยู่นอกเหนือจากกฎเกณฑ์นี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลรายละเอียดของแต่ละบุคคลหรือเป็นข้อมูลระบุลักษณะของแต่ละบุคคล โดยรวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และวันเกิด ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลประจำตัวของคุณ เช่น เว็บไซต์รายการโปรด หรือจำนวนผู้ใช้ของหน้านั้นๆ จะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ในไฟล์บันทึกข้อมูล กลไกการค้นหา และแบบฟอร์ม จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อใช้งานหน้าเว็บของเรา เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะจัดเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ หน้าเว็บที่คุณเข้าเยี่ยมชม วันที่ และระยะเวลาที่คุณเข้าเยี่ยมชม ข้อมูลเฉพาะของเบราว์เซอร์ และชนิดระบบปฏิบัติการ รวมถึงเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นการถาวร จะไม่มีการเก็บรวบรวมรายละเอียดส่วนบุคคลใดๆ เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล นอกเสียจากว่า จะได้รับความเห็นชอบจากคุณ เช่น ภายใต้อุปสงค์การลงทะเบียน การสำรวจ รายการราคา สัญญา หรือข้อมูลที่แจ้งขอไว้ จะมีการใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการตรวจสอบการใช้งานที่ไม่ถูกต้องบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ (ตามข้อบังคับ § 31 BDSG) และจากนั้นจะมีการลบทิ้ง จะมีการใช้เวลาที่ลงชื่อเข้าใช้ล่าสุดสำหรับโฆษณาด้วยเช่นกัน トラบเท่าที่ยังคงอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมาย

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการปัญหาด้านเทคนิคสำหรับเว็บไซต์เท่านั้น และเพื่อสนองตอบความต้องการและข้อกำหนดของคุณ เป็นหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการสัญญาตามข้อตกลง หรือตอบข้อสงสัยของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนในพอร์ทัล B2B ของเรา จะมีการใช้ข้อมูลจากการลงทะเบียนเฉพาะสำหรับการโฆษณาเท่านั้น ภายใต้อุปสงค์ของกฎหมายและการใช้งานเพื่อรายการส่งเสริมการขายจะสามารถดำเนินการได้ทุกเมื่อ โดยมีข้อความสั้นแสดงเป็นที่ยู่อุดต่อไป: DE.Kundenmarketing(at)de.trumpf.com จะไม่มีการถ่ายโอน จำหน่าย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกกลุ่มบริษัท TRUMPF นอกเสียจากว่า มีความจำเป็นเนื่องด้วยการประมวลผลสัญญา หรือการให้บริการภายใต้อุปสงค์ของการสั่งซื้อ หรือหากได้รับความยินยอมจากคุณ

การลบข้อมูล

หากไม่ต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดแล้ว ข้อมูลของคุณจะถูกลบออก หมายเหตุ จะมีการบล็อกหรือลบข้อมูลพร้อมมีการตั้งค่างานเวลาไว้ เพื่อป้องกันการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือเนื่องจากความเสียหายบางประการสำหรับเหตุผลทางเทคนิค อาจมีการสำรองข้อมูลไว้ในไฟล์และระบบมีเรอร์โดยจะมีการลบสำเนาดังกล่าวออกพร้อมมีการตั้งค่างานเวลาไว้ด้วยเช่นกัน

การใช้งานคุกกี้

เรามีการใช้ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ประเมินผลทางสถิติประเมินข้อมูล โดยข้อมูลผู้ใช้จะเป็นนามแฝง ซอฟต์แวร์ที่ใช้เรียกว่า "คุกกี้" โดยเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และช่วยให้สามารถวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของคุณจะมีการจัดเก็บข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้จะเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณนี้

เราจะใช้ข้อมูลนี้ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์และรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์ เพื่อจุดประสงค์นี้ เราใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชื่อ "Piwik" ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต่อบุคคลที่สาม และดังนั้น จึงไม่มีอันตรายหากมีการรวมข้อมูลเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณ

ความปลอดภัย

TRUMPF GmbH + Co. KG

ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรทั้งหมดที่จำเป็นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญเสียนั้น

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ให้กับประชาชน ในบางกรณีข้อมูลส่วนตัวของคุณ ในระหว่างการส่งผ่านที่เรียกว่า

เทคโนโลยีการขนส่งเลเยอร์ความปลอดภัยมีการเข้ารหัส (SSL)

ซึ่งหมายความว่า การสื่อสารจะดำเนินการโดยใช้ขั้นตอนการเข้ารหัสการอนุมัติใน SSL

การป้องกันข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ของเราของคุณหากเบราว์เซอร์ของคุณสนับสนุน SSL โดยการให้บริการการชำระเงิน Ingenico GmbH (<https://payment-services.ingenico.com>)

เรามีความปลอดภัยแน่นอนของรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ เหล่านี้จะไม่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา แต่การประมวลผลโดยตรงผ่านทางสถาบันการชำระเงินนั้น หากคุณต้องการที่จะติดต่อเราผ่านทาง e-mail โปรดทราบว่า การรักษา

สิทธิในการเพิกถอน / การยกเลิก

เมื่อมีการร้องขอเขียนเราจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เรามีข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (เช่น ชื่อที่อยู่)

จะถูกเก็บไว้และจุดประสงค์ที่เราใช้สำหรับ โปรโมชันการใช้งานของข้อมูลของคุณที่มีขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยปราศจากความยินยอมของคุณคุณสามารถยื่นคำคัดค้าน เราป้องกันข้อมูลของคุณแล้วเพื่อการนี้

เมื่อได้รับความยินยอมในการโบเรีร์รับเงินของการโฆษณาไปยังที่อยู่อีเมลของคุณหรือทางโทรศัพท์ที่คุณสามารถยกเลิกในเวลาใด ๆ ที่มีผลกระทบในอนาคต

ข้อมูลการติดต่อและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ TRUMPF GmbH + Co. KG

ซึ่งสามารถใช้ได้แม้ในกรณีที่ข้อมูลการร้องขอข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนกับทีมของเราถูกส่งคำถามของคุณไปยังที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: ความเป็นส่วนตัว (ที่) de.TRUMPF.com TRUMPF ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับรุ่นล่าสุดในหน้านี้ที่มีอยู่

ข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผลในรายละเอียด

การตลาดอีเมล (จดหมาย) เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการและความสนใจของคุณจะใช้ที่อยู่อีเมลของคุณของบริษัท ต่างๆของกลุ่ม TRUMPF เพื่อการโฆษณา จดหมายข่าว TRUMPF และการส่งจดหมายอื่น ๆ

จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเราและเรา

คุณต้องการที่จะได้รับจดหมายที่เราต้องการที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องและยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของที่อยู่อีเมลและที่จะได้รับจดหมายเห็นด้วย ไม่นานหลังจากที่การส่งคำสั่งซื้อทางไปรษณีย์ของคุณ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันจากเรา เพียงเมื่อคุณคลิกที่ลิงค์ที่ให้ไว้เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณจะถูกรวมอยู่ในทางและคุณจะได้รับจดหมายถัดไป (ที่เรียกว่า การเลือกในสองขั้นตอน) เมื่อส่งซื้อจดหมายเป็นที่อยู่ IP กับ

เวลาของการแจ้งเตือนและการยืนยันที่เก็บไว้เพื่อตรวจสอบการประยุกต์ใช้ในกรณีที่ไม่มีข้อสงสัยสามารถ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางอีเมลอย่างยั่งยืนเราจะวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน ในรูปแบบการประมวลผลทางสถิติ (เช่น การเชื่อมโยงการคลิก 60% ของผู้รับทางไปรษณีย์)

เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ไม่มีในผู้รับแต่ละคนเป็นไปได้

สมัครสมาชิกจดหมายคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาหรือยกเลิกมีผลทันทีโดยไม่ให้เหตุผล ให้คลิกที่ลิงค์ "ข้อมูลส่วนตัว" ซึ่งจะรวมอยู่ในตอนท้ายของเมลแต่ละข้อความ

ในรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณคุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกสมัครหรือปรับข้อมูลการทำธุรกรรมของคุณและเพิ่มเติม นอกจากนี้ในการสมัครสมาชิกของแต่ละพื้นที่ที่สนใจสามารถแก้ไขหรือลบ

ด้านล่างเป็นความยินยอมที่คุณ TRUMPF

ในคำสั่งซื้อทางไปรษณีย์ที่จะให้ความต้องการในเวลาใดก็ได้พวกเขาสามารถขัดแย้งในอีเมลในพื้นที่ทุกรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ, จดหมายจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันและในอนาคตจากดีวีซี TRUMPF รายละเอียดของชื่อของคุณและความสนใจของคุณที่มีความสมัครใจ

ด้วยการใช้ข้อมูลของฉันตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ผมเห็นด้วย.

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อที่อยู่คุณโดยใช้ชื่อเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม

ในแต่ละทางเราให้คุณเหมือนกันโอกาสที่จะยุติหรือจะขัดแย้งในรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณดูได้รับความยินยอมนี้สำหรับการเรียกได้ตลอดเวลาและโอกาสที่จะพูดอีกครั้ง"

การสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์

ข้อมูลที่คุณป้อนคำสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ภายใต้การถูกนำมาใช้ในการดำเนินการสั่งซื้อและเก็บไว้แล้วตามระยะเวลาการเก็บข้อมูลตามกฎหมาย - ตัวอย่างเช่น 10

ปีเพื่อการเสียภาษีนอกจากนี้ข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ในการโฆษณาที่ใช้โดย TRUMPF และ บริษัท ในเครือที่มีขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้องการใช้งานนี้คุณสามารถตัดค้านได้ตลอดเวลาที่อยู่ระบุไว้ข้างต้น

ร้องขอผ่านทางรูปแบบการติดต่อ

ตามจุดต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเราที่เรามีผู้เข้าชม "ติดต่อ"

เป็นไปได้ของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกส่งมาให้เราโดยคลิกที่ปุ่ม "ส่ง"

คุณยินยอมที่จะเก็บรวบรวมการประมวลผลและการใช้ข้อมูลของคุณข้อมูลจะถูกประมวลผลจัดเก็บและนำมาใช้สำหรับการประมวลผลคำขอของคุณและสำหรับการสอบถามจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อ

ารโฆษณา (B2B)

ขอบเขตที่อนุญาตโดยปราศจากความยินยอมการใช้งานนี้คุณสามารถตัดคำนี้ได้ตลอดเวลาที่อยู่ทุ่ระบุไว้ข้างต้นหลังจากการประมวลผลคำขอของคุณ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดออก